

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1439* /UBND- VHTT

Lục Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2014

V/v tăng cường triển khai thực hiện
Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND
Quy định "Thực hiện nếp sống văn
minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội
và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng
khác" trên địa bàn huyện Lục Nam

Kính gửi:

- MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1115/SVHTTDL-XDNSVH&GD ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành Quy định "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng khác" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đến nay, cơ bản các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn đã quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả nhất định, có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND vẫn còn một số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; việc đôn đốc, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện và kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm chưa thường xuyên, chặt chẽ.

Trong việc cưới, nhiều gia đình vẫn còn làm cỗ và mời khách đông; tổ chức đón dâu hai, ba lần; thuê trang phục cô dâu đắt tiền; chụp ảnh, quay phim, trang trí đám cưới cầu kỳ, gây phiền phức, tốn kém, lãng phí. Hiện tượng cưới tảo hôn vẫn xảy ra ở một số địa phương như: thị trấn Lục Nam, Tiên Hưng ...

Trong việc tang vẫn còn nhiều nghi thức rườm rà; một số đám tang còn hiện tượng "khóc mướn" và phát loa sau 22 giờ đêm làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư; nhiều nơi vẫn còn tình trạng rắc tiền âm phủ, tiền giấy trên đường đưa tang, phóng viếng nhiều vòng hoa gây lãng phí và ảnh hưởng không tốt đến vệ sinh môi trường; việc tổ chức mời đông khách ăn uống trong đám tang vẫn còn ở một số nơi; việc xây dựng các mô hình đám tang theo nếp sống văn hóa tại các xã, thị trấn chưa được triển khai, nhân rộng.

Từ thực tế trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và đề nghị MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền tới các

tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư, tới cán bộ, công chức, thành viên, hội viên của đơn vị, tổ chức mình; chỉ đạo tổ chức thực hiện và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/03/2013 của UBND tỉnh; chỉ đạo bổ sung các nội dung Quy định tại Quyết định 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/03/2013 của UBND tỉnh vào các quy ước làng văn hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nêu trên, kiên quyết ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc các quy định trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số nghi lễ sinh hoạt cộng đồng.

Kết quả thực hiện hàng tháng của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo về UBND huyện, qua Phòng Văn hóa và Thông tin theo địa chỉ mail:

phongvanhoa_lucnam@bacgiang.gov.vn trước ngày 05 của tháng liền kề để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Văn hóa- TTDL theo quy định.

Giao Phòng Văn hóa- Thông tin, cơ quan thường trực BCD phong trào "TĐĐKXDĐSVH" huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện các nội dung của công văn này. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa- TTDL theo thời gian quy định tại Công văn số 1115/SVHTTDL-XDNSVH&GD./.

(Gửi kèm Công văn này là Quyết định 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/03/2013 của UBND tỉnh)

Nơi nhận: *M*

- Như trên;

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Như trên;

- TTHU, HUBND huyện;

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;

- LĐVP, CVVX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Toàn